

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑

3 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

4 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

5
6
7 ผู้มาประชุม

8 ๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
9				กรรมการ
10 ๒.	อาจารย์ ดร.ณัฏ	บุญชัย	รองอธิการบดี	กรรมการ
11 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา	พิชัย	รองอธิการบดี	กรรมการ
12 ๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล	วงศ์สุข	รองอธิการบดี	กรรมการ
13 ๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมร์ศรี	นาคนิชฐนนต์	รองอธิการบดี	กรรมการ
14 ๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	สิงขราช	รองอธิการบดี	กรรมการ
15 ๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์	น่วมมีศรี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
16 ๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์	นิลวรรณ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
17 ๙.	อาจารย์ ดร.ปภากร	สุทธิภาคศิลป์	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
18			การเกษตร	
19 ๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ	ศรีแก้ว	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
20 ๑๑.	อาจารย์ศุภกร	ประทุมถิ่น	แทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
21 ๑๒.	รองศาสตราจารย์ วาที ร.ต.สกล	แก้วศิริ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
22 ๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิชย์	นवलสระ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
23 ๑๔.	อาจารย์ ดร.วาสนา	สันติธีรากุล	แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
24 ๑๕.	อาจารย์อำนาจ	โกวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล	กรรมการ
25			เพื่อการศึกษา	
26 ๑๖.	อาจารย์สุรสิงห์	แสงโสด	ผู้อำนวยการสำนักงาน	กรรมการ
27			จัดการศึกษาทั่วไป	
28 ๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ	พลวัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
29 ๑๘.	อาจารย์ ดร.ณัฐิยา	ตันตราพันธ์	แทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนา	กรรมการ
30			เศรษฐกิจ	
31 ๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ	กรรมการและเลขานุการ
32				

- 1 ๒๐. นางเสาว์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5 **ผู้ไม่มาประชุม**

- 6 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล รองอธิการบดี
7 ๒. อาจารย์ ดร.ณัฐสุพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี
8 ๓. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
9 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี
10 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ อัจฉริยมন্ত্রী รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

12 **ผู้เข้าร่วมประชุม**

- 13 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิน มงคลสมัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14 ๒. อาจารย์สาโรช สอาดเยี่ยม รองคณบดีคณะครุศาสตร์
15 ๓. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
16 สำนักทะเบียนฯ
17 ๔. นางมัทธา ปินทะนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 ๕. นางสาวรัชชิตา วงศ์ชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษา
19 ๖. นางสาวยุพิน ธิยานันต์ นักวิชาการศึกษา
20 ๗. นางสาวนิตยา พุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21 ๘. ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาสรณ์ ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา
22 ๙. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น นักวิชาการศึกษา

24 **เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.**

25 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม

27 **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

28 **๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

29 -ไม่มี-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการส่งคืนหลักสูตรเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHECO) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ยกเลิกการนำส่งเอกสาร หลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษานำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ เมื่อ หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบ CHECO ภายใน ๗ วัน หากหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ระบบจะแสดงผลว่า “หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง” หากหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ระบบจะแสดงผลว่า “หลักสูตรไม่สอดคล้องตาม มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” และไม่แนะนำให้ผู้เรียนเข้าศึกษา แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาชะลอการรับนักศึกษาทันที รวมทั้งนำหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขผ่านระบบคลินิกหลักสูตร โดยให้อธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สกอ.จึงขอให้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลการใช้ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบอย่างเคร่งครัด โดยขณะนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ที่คงค้างรอการรับทราบฯ อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๗ หลักสูตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการ จัดทำข้อมูลหลักสูตรที่ส่งคืนทั้งหมดผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ต่อไป

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้รับรองรายงาน การประชุม จำนวน ๔ คน โดยมีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๕ คน จึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒.๑

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน้า ๖ แก้ไข ระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อ ๑.๑.๒ “

“ ๑) การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จัดโดย ศูนย์ภาษา เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษ งบประมาณในการดำเนินการ ใช้งบประมาณรายได้

๒) การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒-๕ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต จะใช้งบประมาณแผ่นดินที่เป็นการจัดสรรงบประมาณจากงบบุคลากร (๓.๕ ล้าน) ส่วนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ใช้งบประมาณแผ่นดิน

กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ คณะกรรมการกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย เป็นประธาน พิจารณารูปแบบการอบรมสำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ ตัวอย่างเช่น การศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Tell Me More การศึกษาบทเรียนออนไลน์ หรือการศึกษาทางไกล (ครูตู้) เป็นต้น”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการของผู้บริหารตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ มอบหมาย

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ที่รับผิดชอบแต่ละงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามเอกสาร ประชุม หน้า ๑๕-๑๗ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงาน

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน้า ๑๕ ข้อ ๒ การทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ได้ทบทวนการจัดแผนการเรียนโดยได้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๓ จึงขอปรับผลการดำเนินการจากเดิม “กำลังดำเนินการ” เป็น “ดำเนินการแล้ว”

๒. หน้า ๑๖ ข้อ ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอจัดแผนการเรียน เสนอแนะที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า ๒๒ หน่วยกิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการ ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเรียนกับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรับผลการดำเนินการ จากเดิม “กำลังดำเนินการ” เป็น “ดำเนินการแล้ว”

๓. หน้า ๑๓/ ข้อ ๓/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผน
การเรียนเสนอแนะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา นักศึกษา รหัส ๖๐
ภาคปกติ จากเดิม “กำลังดำเนินการ” เป็น “ดำเนินการแล้ว”

๔. หน้า ๑๓/ ข้อ ๔ การอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปทรมรค์มี นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประสาน สาขาวิชา
พลศึกษา เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะจัดการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ เนื่องจาก
นักศึกษายู่ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

๕. ให้เพิ่มเติม เรื่องสืบเนื่อง เรื่องการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อไม่รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยมีผู้รับผิดชอบ คือสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารวิชาการมอบหมาย และ
ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๓.๒ รายงานการดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่

ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ มีมติให้
นำเสนอรายงานการดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อติดตาม
การปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะและวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระ ๓.๒

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒๐ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ซึ่ง สกอ.ให้การรับทราบหลักสูตร โดยสามารถจัดการเรียนการสอน ได้ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้รับ
นักศึกษาในปี ๒๕๖๓ และด้วยนักศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ กำลังศึกษาในชั้นปีที่ ๔
จะต้องส่งรูปถ่ายสวมครุยในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และกำหนดครุยวิทยฐานะ
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วน
ต่อไป

๒. หน้า ๒๙ หลักสูตรลำดับที่ ๓๑-๓๔ มหาวิทยาลัยได้นำส่งหลักสูตรเสนอ
สภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ทางสภาวิชาชีพได้แจ้งด้วยวาจาว่า หน้าของ
สภาวิชาชีพไม่ได้ระบุถึงการรับรองหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรทำหนังสือขอคืนหลักสูตร
ดังกล่าวจากสภาวิชาชีพ

มติที่ประชุม

รับทราบ การติดตามการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้สำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผลรายงานต่อที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักศึกษา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับประกันการใช้งาน

จากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะโดยการปรับกระบวนการระบบสารสนเทศ ในส่วน
ของระบบคำร้องออนไลน์ เกี่ยวกับ การลงทะเบียนเรียนร่วม การลงทะเบียนเรียนเกิน และ
การยกเลิกรายวิชาเป็นให้อาจารย์ผู้สอนอนุมัติ เป็นลำดับแรกและให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติเป็น
ลำดับสุดท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ไขลำดับการอนุมัติ

สำหรับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุม
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินการสอนอาจารย์ กรณีที่จัดอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนควบคู่กับอาจารย์ประจำว่าจะมีการประเมินการสอนเป็นภาพรวมหรือประเมินแยกเป็น
รายบุคคล ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือในคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)

๓.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน
รายวิชา MUS ๔๑๒๐ รูปแบบการวิเคราะห์ดุริยางค์ตะวันตก

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำกลับไปทบทวนเหตุผลและ
ความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนให้ชัดเจนแล้วนั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๓.๔
จากเดิม MUS ๒๑๐๔ ทฤษฎีการประสานเสียง ๓
เปลี่ยนแปลงเป็น MUS ๒๑๐๓ ทฤษฎีการประสานเสียง ๒
เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชา MUS ๒๑๐๓ ทฤษฎีการประสานเสียง ๒ เพียงพอแล้ว
สำหรับการเรียน รายวิชา MUS ๔๑๒๐ รูปแบบการวิเคราะห์ดุริยางค์ตะวันตก
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรคราวต่อไป ให้ผู้ปรับปรุง
หลักสูตร ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน ซึ่งควรนำรายวิชาพื้นฐานหรือวิชาเอกบังคับมาเป็นวิชา
บังคับก่อน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนรายวิชา MUS ๔๑๒๐ รูปแบบ
การวิเคราะห์ดุริยางค์ตะวันตก ตามที่เสนอ

๓.๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
เสนอแนะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
นักศึกษารหัส ๖๐ ภาคปกติ

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติ เห็นชอบในหลักการ การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนเสนอแนะ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา นักศึกษา รหัส ๖๐ ภาคปกติ ให้ตรวจสอบการย้าย
รายวิชาบังคับก่อนในรายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันแล้วนั้น สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบ และปรับแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

เดิม CUL ๒๒๐๙ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ๑

แก้ไขเป็น CUL ๓๓๐๓ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

เดิม CUL ๒๒๑๐ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ๒
แก้ไขเป็น CUL ๓๓๐๔ ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

เดิม CUL ๓๓๐๓ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน
แก้ไขเป็น CUL ๒๒๐๙ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

เดิม CUL ๓๓๐๔ ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
แก้ไขเป็น CUL ๒๒๑๐ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ๒

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๓.๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา
AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัยอาหาร**

ด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา
AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัยอาหาร ดังนี้

เดิม **วิชาบังคับก่อน ต้องเรียนรายวิชา AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑**
แก้ไขเป็น **วิชาบังคับก่อน ต้องเรียนหรือกำลังเรียนรายวิชา AGI ๓๒๐๑**
การแปรรูปอาหาร ๑

นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย
มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัยอาหาร เป็น ต้องเรียนหรือกำลังเรียนรายวิชา
AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑

๔.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอให้นักศึกษา รหัส ๕๙ ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาควบคู่กัน ในรายวิชา AGI ๓๑๑๑ และ AGI ๓๒๐๑ ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๑

ด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอให้นักศึกษา รหัส ๕๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ควบคู่กัน ในรายวิชา AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัย และ
AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑ ตามที่สาขาวิชาได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
เสนอแนะ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ให้รายวิชา AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑ มาลงในภาค
การศึกษาเดียวกันกับ รายวิชา AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัย โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ขอแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน แล้วนั้น นำเสนอที่ประชุมพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๒

ทั้งนี้ รายวิชา AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัย อยู่
ระหว่างการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักทะเบียน
และประมวลผลจึงจะดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชา AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้นักศึกษา รหัส ๕๙ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาควบคู่กัน ในรายวิชา
AGI ๓๑๑๑ กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัย และ AGI ๓๒๐๑ การแปรรูปอาหาร ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

๔.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา COM ๔๑๐๑
เป็น COM ๔๑๐๗ การควบคุมและตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา COM ๔๑๐๑ เป็น
COM ๔๑๐๗ การควบคุมและตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ เนื่องจากรหัสวิชามีความซ้ำซ้อนกับ
รหัสวิชาในหลักสูตรอื่น นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๓

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ปรับแก้ไขตารางสารในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมช่องเหตุผลที่ขอปรับแก้ไข
- ๒.ให้นำเสนอข้อมูลรหัสวิชาที่ซ้ำเป็นรายวิชาใด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา COM ๔๑๐๑ เป็น COM ๔๑๐๗ การควบคุม
และตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ โดยให้ปรับแก้ไข สมอ.๐๘ ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ

๔.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปิดหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เนื่องจากหลักสูตรฯ หยุดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๔

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ชี้แจงเหตุผลการขอปิดหลักสูตรตาม ประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑.๖ หลักสูตรที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปิดหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๕ คน มาจากหลาย สาขาวิชาและบางท่านใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งทำให้ต้องจัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ เมื่อหลักสูตรเสนอปิดหลักสูตรแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทาง ในการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สรุปรูปแผนการเรียนของนักศึกษาคงค้าง
๒. กรณีเหตุผลที่ขอปิดเนื่องจากไม่มีผู้สนใจควรให้งดรับนักศึกษาไปก่อน ๓ ปี ติดต่อกัน เมื่อนักศึกษาไม่มีแล้วจึงเสนอปิดหลักสูตรต่อไป
๓. เมื่อคำนึงถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการปิดหลักสูตร การเสนอปิดหลักสูตร จะได้รับผลดีกว่าการให้คงหลักสูตรไว้แต่ไม่รับนักศึกษา ซึ่งในเชิงการบริหารหลักสูตรการปิด หลักสูตรแบบมีเงื่อนไข จะสามารถขอลดจำนวนอาจารย์บางส่วนในการดูแล และพัฒนาหลักสูตรอื่น ได้ซึ่งผลกระทบที่ได้รับเป็นการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร โดยหลักสูตรจะไม่ผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แบบมีเงื่อนไข โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอนี้

๑ ๔.๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.
๓ ๒๕๕๘

๕ ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากอาจารย์
๗ ณัฐนันท์ เตชะแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาออก

๘ รายละเอียดการแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่	เดิม	แก้ไข
๑.	อาจารย์กฤษณา สมบัติ	ไม่มีการแก้ไข
๒.	อาจารย์พงษ์ลลิตา พัสอ่อง	ไม่มีการแก้ไข
๓.	อาจารย์จุมพิต ศรีวิวัฒน์พงศ์	ไม่มีการแก้ไข
๔.	อาจารย์พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์	ไม่มีการแก้ไข
๕.	อาจารย์ณัฐนันท์ เตชะแก้ว	อาจารย์สุดธิดา สวณประดิษฐ์

๙ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๕

๑๐ มติที่ประชุม

๑๑ เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๒ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔ ๔.๖ พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
๑๕ ให้เป็นภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง

๑๖ ด้วย สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยน
๑๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ จาก
๑๘ แนวปฏิบัติที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้นำเสนอรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้คณะ
๑๙ นำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การอนุมัติผลการศึกษามีความกระชับ
๒๐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติผล
๒๑ การสำเร็จการศึกษาให้เป็น ๒ ครั้ง ซึ่งจากการสำรวจปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีผู้คาดว่าจะสำเร็จ
๒๒ การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ในรอบระยะเวลา ดังนี้

๒๔ ๑. ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน

๒๕ ๒. ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม

๓. ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๖
ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเห็นควรจัด
การประชุมอนุมัติการสำเร็จการศึกษาในทุกเดือน เพื่อให้ส่งผลทางจิตวิทยาแก่นักศึกษา และ
ภาพลักษณ์ของการสำเร็จการศึกษา

๒. ในระดับคณะจะต้องตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสำเร็จ
การศึกษา แล้วจะนำมติคณะอนุกรรมการแจ้งไปยังคณะกรรมการประจำคณะต่อไป ดังนั้น
การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาในระดับคณะสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา
ในทุกเดือนได้

๓. การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของคณะให้
ปรับช่วงระยะที่มากกว่าเดิม

มติที่ประชุม

๑. ใ้ไม่อนุมัติ การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง

๒. มอบหมาย ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดสัปดาห์การประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนัก เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

๔.๗ คณะครุศาสตร์ขอจัดสอบนอกตาราง รายวิชา PG ๓๔๑๒ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา

ด้วย คณะครุศาสตร์ขอจัดสอบนอกตารางทั้งการสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค ในรายวิชา PG ๓๔๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา Sec.
๐๑ และ ๐๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติร่วมกับภาคทฤษฎี จึง
นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๗

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่มีชั่วโมงบรรยาย และจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ ดังนั้นจึง
จะต้องจัดสอบทฤษฎี หากต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตให้มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติเห็นควรให้เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

๒. ส่วนการขอสอบนอกตารางให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากหน่วยกิตที่กำหนดไว้เป็นรายวิชาบรรยายให้จัดสอบตามตาราง

มติที่ประชุม

ไม่อนุมัติ การขอสอบนอกตาราง รายวิชา PG ๓๔๑๒ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา

๔.๘ พิจารณา (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ และได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาจัดทำ (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๘ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน้า ๙๘ แก้ไข ลำดับที่ ๗-๘ เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมเห็นควรให้สาขาวิชา จิตวิทยา จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แมริม เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการย้ายสำนักงาน คณบดีไปศูนย์แมริมแล้ว

๒. หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๒๘ งดรับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค์ไทย

๓. หน้า ๑๐๓ ลำดับที่ ๖๓ แก้ไขจำนวนรับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชา อาหารและโภชนาการ ปรับเป็น จำนวนรับ ๗๐ คน ๒ หมู่เรียน

๔. หน้า ๑๐๑ คณะวิทยาการจัดการ เพิ่มเติมแผนรับ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง ประเทศ (โครงการ ๓+๑) จำนวนรับ ๓๐ คน ๑ หมู่เรียน

๕. หน้า ๑๐๒ วิทยาลัยนานาชาติ ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชา เดิม “ภาษาไทยธุรกิจสำหรับ ชาวต่างชาติ” แก้ไขเป็น “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)”

๖. แนวทางการเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการแสดง ทั้งนี้ สกอ. แจ้งว่า หากสาขาวิชาใดที่เป็นหลักสูตรใหม่ หรือสาขาวิชาที่มีรายละเอียดของหลักสูตรแตกต่างไปจากเดิม ขอให้ สกอ. รับทราบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงจะเปิดรับนักศึกษาได้ ดังนั้น หากการรับนักศึกษา ไม่ทันในรอบที่ ๑ ก็สามารถดำเนินการรับนักศึกษาในรอบถัดไปได้

๗. การกำหนดจำนวนรับนักศึกษาต่อหมู่เรียนของแต่ละหลักสูตรควรมีเกณฑ์ในการ กำหนดจำนวนการรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๘. ควรนำข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ และแผนรับ ๓ ปีย้อนหลัง มาประกอบการพิจารณาการกำหนดจำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ การเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๖ สาขาวิชา ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑) คณะครุศาสตร์ | ยื่นรับการรับศึกษา ๒๐ สาขาวิชา |
| ๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ยื่นรับการรับศึกษา ๔ สาขาวิชา |
| ๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ยื่นรับการรับศึกษา ๑๖ สาขาวิชา
(งดรับ สาขาวิชาดุริยางค์ไทย) |
| ๔) คณะวิทยาการจัดการ | ยื่นรับการรับศึกษา ๑๒ สาขาวิชา |
| ๕) วิทยาลัยนานาชาติ | ยื่นรับการรับศึกษา ๕ สาขาวิชา |
| ๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ยื่นรับการรับศึกษา ๑๗ สาขาวิชา |
| ๗) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | ยื่นรับการรับศึกษา ๒ สาขาวิชา |

๒. มอบหมาย ทุกคณะและวิทยาลัยทบพวนจำนวนรับนักศึกษา

๓. มอบหมายสำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำข้อมูล ๓ ปี ย้อนหลังเกี่ยวกับ

แผนการรับนักศึกษาในเล่ม มคอ.๒ อัตราการคงอยู่ และสถิตินักศึกษา แล้วนัดหมายการประชุม
พิจารณาจำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔.๙ พิจารณาแนวปฏิบัติการคัดเลือกนักศึกษาโควตา (รอบที่ ๑/๑) ของคณะครุศาสตร์

ตามที่ คณะครุศาสตร์แจ้งมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาการคัดเลือกนักศึกษา
โควตา (รอบแรก) และมีมติให้เสนอมติที่ประชุมต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ประจำภาควิชาได้มี
ส่วนในการคัดเลือกนักศึกษาด้วยการสัมภาษณ์และพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานจากแฟ้มสะสมงาน
ของผู้สมัคร ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในภาควิชา/สาขาวิชาของตน จึงนำเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการคัดเลือกนักศึกษาโควตา (รอบที่ ๑/๑) ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๔.๙

ทั้งนี้ ในการรับนักศึกษารอบที่ ๑ รับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน ซึ่งระบบ T-CAS
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดว่าไม่ให้นักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาเดินทางมาสอบ
แต่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน จึงขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมเรื่องการรับ
นักศึกษาที่จะนัดหมายอีกครั้ง โดยคณะครุศาสตร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตอยู่ระหว่างพิจารณาหาวิธีในที่ประชุมอธิการบดี เพื่อกำหนดแนวทางการรับ
นักศึกษา

1 **มติที่ประชุม**

2 ให้นำไปหารือในการประชุมการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3
4 **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

5 **๕.๑ แจ้งปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑**

6
7 สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน
8 สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
9 วาระ ๕.๑

10 **มติที่ประชุม**

11 รับทราบ ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑

12
13 **๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร**

14
15 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
16 ของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

- 17 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตร
18 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
- 19 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
20 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

21 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๕.๒

22 **มติที่ประชุม**

23 รับทราบ

๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
มหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๕.๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๕.๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ กำหนดการประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบหมายสำนักทะเบียนและประมวลผลจัด
ประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๕.๕

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยาย ระบบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับนักศึกษา จึงขอให้สำรวจ
รายชื่ออาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ กำหนดการประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. มอบหมาย สำนักทะเบียนและประมวลผลสำรวจรายชื่ออาจารย์ที่สนใจเข้า
ร่วมฟังการบรรยาย ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕.๖ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร
จำนวน ๒ หลักสูตร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๕.๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

1 **ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

2 **๖.๑ ติดตามการพิจารณาปรับแก้ไขระเบียบการออกหลักฐานการศึกษา**

3
4 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตามแก้ไข
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การออกหลักฐานการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยมีการ
6 เสนอขอปรับแก้ไขระเบียบการออกหลักฐานทางการศึกษา จึงนำเสนอประเด็นการพิจารณา ดังนี้

7 ๑. ผู้ลงนามในใบปริญญาบัตรที่ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
8 และคณบดี

9 ๒. การตรวจสอบการออกเอกสารทางการศึกษา เนื่องจากเอกสารที่นักศึกษาได้รับ
10 ลายมือชื่อของผู้ที่ลงนามไม่ชัดเจน

11 **มติที่ประชุม**

12 มอบหมายสำนักทะเบียนและประมวลผลติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการแก้ไข
13 ระเบียบการออกหลักฐานการศึกษา

14
15 **๖.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป**

16
17 คณะกรรมการบริหารวิชาการกำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันที่ ๑๑ กันยายน
18 ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

19 **มติที่ประชุม**

20 รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
21 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

22
23 **เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.**

24 มัทธา ปิ่นทะนา

25 (นางมัทธา ปิ่นทะนา)

26 ผู้บันทึกการประชุม

27
28
29 เกษรา ปัญญา

30 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)

31 ผู้ตรวจรายงานการประชุม